



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

มรท. นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการภายในกองกลาง สนอ. มรพส. บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลยาณมิตร



เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย **คุณสุรัชย์ วัจนบุญคง ผอ.กองกลาง พร้อมคณะ** ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อศึกษาดูงานของกองกลาง “การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก **ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา** พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้างาน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานแยกตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อศึกษาการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร สร้างความประทับใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมงานวัน **คริสต์มาส** โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ **วันนี้ (๒๖ ธ.ค. ๕๕) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว** โดยภายในงานจะมีการแสดงละครประวัติวันคริสต์มาส, การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส, การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

นักกีฬา สังกัดโครงการสรวายน้ำทะเลแก้ว มรพส. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “อบจ. แพร่ขอแฮสวิมมิ่งเกมส์” กว่า ๑๐ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง



เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โครงการสรวายน้ำ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. ได้ส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “อบจ. แพร่ขอแฮสวิมมิ่งเกมส์ ฝ้ายสายหมอก ครั้งที่ ๖” โดยสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ และชมรมว่ายน้ำ S.P. โดยสังกัดสรวายน้ำ มรพส. เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ๖ รายการ โดยสรุปรางวัลดังต่อไปนี้

๑. เด็กหญิงศนันท์ แดงกันหา ๖ เหรียญทอง และถ้วยรางวัลรวมคะแนนชนะเลิศอันดับ ๑

๒. เด็กหญิงเกวลี เอี่ยมเมือง ๔ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรวมคะแนนชนะเลิศอันดับ ๔

สรุปรวมนักกีฬาว่ายน้ำทะเลแก้ว ๑๐ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ นักศึกษาประสบอัคคีภัย

เนื่องด้วย วันที่ ๑๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา ครอบครัวของ นายเริงชัย โพธิ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง รวมถึงสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้ไม่มีที่พักอาศัย ซึ่งนอกจากตนเองแล้ว ยังมีแม่และน้องสาว ซึ่งตนเองและครอบครัวต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติ โดยในขณะนี้ตนเองและน้องสาว ต้องหางานทำ เพื่อนำมาใช้เป็นทุนการศึกษา และแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่

ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของ นายเริงชัย โพธิ์เจริญ โดยคณาจารย์สามารถร่วมบริจาคได้ที่คณะที่ท่านสังกัด ส่วนบุคลากรสามารถบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ลงชื่อปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน!

งานทุนการศึกษา มรพส. จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานทุนการศึกษา มรพส. นำโดย ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษา ประชุมชี้แจง นักศึกษาทุนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เกี่ยวกับ ด้านความประพฤติผลการเรียนและการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์



สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มรพส. ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สีสัน ธรรมชาติ เริงรำ รับประทานมังคุด” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม ศรีวิชัยโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐น. เป็นต้นไป โดยเน้นเสื้อผ้าโทนสีสดใส “สีสัน award”